

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 – LỨA TUỔI MGL A4 (5 – 6 TUỔI)

Giáo viên: **Lê Ngân – Chu Hạnh**

Hoạt động	Tuần I <i>(Từ 02/12 – 06/12/2019)</i>	Tuần II <i>(Từ 09/12 – 13/12/2019)</i>	Tuần III <i>(Từ 15/12 - 20/12/2019)</i>	Tuần IV <i>(Từ 23/12- 27/12/2019)</i>
<p>Đón trẻ</p> <p>Thể dục sáng</p>	<p>* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ nhẹ nhàng, ân cần, niềm nở, gần gũi với trẻ. Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ: Quan sát nhắc trẻ chào hỏi ông, bà, bố, mẹ. Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. Tập mặc - cởi áo, gấp áo, để gọn gàng.</p> <p>Cô cho trẻ nghe hát các bài hát về 1 số nghề. Chơi đồ chơi theo ý thích.</p> <p>- Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, hông, gối.</p> <p>- Trọng động: + Hô hấp : Gà gáy + Tay : Hai tay đưa ra trước, đưa lên lên cao. + Bụng : Tay chống hông, quay người sang 2 bên. + Chân : Bước chân lên phía trước, đứng khụy gối. + Bật : Bật tại chỗ.</p> <p>- Hồi tĩnh: Thả lỏng, điều hòa. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.</p>			
<p>Trò chuyện</p>	<p>- Cho trẻ xem tranh ảnh về nghề nông: Cô cho trẻ xem hình ảnh về nghề nông và trò chuyện về công việc, dụng cụ, nơi làm việc, sản phẩm của nghề nông . Ngoài trồng lúa nghề nông còn trồng ra những sản phẩm gì?</p> <p>- Cô và trẻ xem tranh, hình ảnh về nghề thợ may: Trò chuyện về công việc, nơi làm việc, dụng cụ, sản phẩm của nghề may.</p> <p>- Trò chuyện về ngày TLQĐNDVN. Trò chuyện về công việc, nhiệm vụ, nơi làm việc, trang phục... của chú bộ đội. Sự giống và khác nhau về công việc, trang phục của chú bộ đội hải quân, bộ đội bộ binh, bộ đội phòng không không quân...</p> <p>- Cô cho trẻ xem tranh ảnh về nghề dịch vụ: Bán hàng, bác sỹ, sửa chữa xe, đưa thư, cắt tóc, gội đầu...Trò chuyện về công việc, nơi làm việc, đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm, thái độ phục vụ ...của nghề dịch vụ .</p> <p>- Cô cho trẻ nói ước mơ của mình sau này lớn lên sẽ làm công việc gì?</p> <p>- Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.(MT 33).</p> <p>- Trẻ biết yêu quý cô bác công nhân, biết quý trọng sản phẩm của người lao động</p>			
<p>T2</p>	<p style="text-align: center;">Văn học</p> <p>- Truyện: Bác sĩ chim (MT 58)</p>	<p style="text-align: center;">Âm nhạc</p> <p>- VTTTPH : Cháu yêu cô thợ dệt - Nghe hát: Xe chỉ luân kim - TC : Nghe giai điệu đoán tên bài hát.</p>	<p style="text-align: center;">Văn học</p> <p>Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa</p>	<p style="text-align: center;">Âm nhạc</p> <p>- Hát: Đêm Noel (MT 82) - Nghe hát : Ông già Noel ơi - TC: Tai ai tinh</p>

Hoạt động học	T3	LQVT Ôn số lượng trong phạm vi 8.	LQVT Xác định phía phải- phía trái của đối tượng khác.(Có sự định hướng)	LQVT Nhận biết phân biệt khối vuông và chữ nhật. (MT 46)	LQVT Đếm đến 9.Nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết chữ số 9.			
	T4	HĐKP Tìm hiểu về chú công an giao thông	HĐKP Trò chuyện về nghề thợ may	HĐKP Trò chuyện về chú bộ đội (MT 28)	HĐKP Trò chuyện về ngày lễ Noel			
	T5	LQCV Làm quen chữ i, t, c	Vận động Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách 4m. TC: Người vận chuyển (MT 4)	LQCV Làm quen chữ b,d,đ.	Vận động Đi, đập bắt bóng này 4-5 lần liên tiếp. TC: Kéo co (MT 4)			
	T6	Tạo hình Cắt dán hình ảnh các nghề (Đề tài)	Tạo hình Vẽ nghề mà bé yêu thích (Đề tài) (MT 87)	Tạo hình Vẽ chú bộ đội. (Đề tài)	Tạo hình Vẽ chân dung cô giáo (Mẫu)			
Hoạt động ngoài trời	<ul style="list-style-type: none"> - QS trang phục của chú công an giao thông, quan sát trò chuyện về công việc của chú công an giao thông, quan sát thời tiết trong ngày, chăm sóc cây trong vườn, tham quan khu vườn xinh xắn. - TCVD: chuyền bóng, chạy nhanh lấy đúng tranh, nhảy ra nhảy vào, tìm sản phẩm của nhà nông, cáo và thỏ. - Chơi tự chọn:.... - Hoạt động tập thể chăm sóc cây, nhặt lá - Giao lưu thể thao, TCVD : “ 		<ul style="list-style-type: none"> - Suu tâm tranh ảnh về nghề thợ may,quan sát cửa hàng thời trang,quan sát công việc của bác thợ may, quan sát sản phẩm của nghề may,. -TCVD: Rồng rắn lên mây, dệt vải, bánh xe quay, chọn nhanh lấy đúng tranh, kéo cưa lừa xẻ. - Chơi tự chọn. - Giao lưu thể thao, TCVD : “ Phân loại đồ dùng theo nghề”với lớp MG Lớn A2. 		<ul style="list-style-type: none"> - Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12 ngày thành lập quân đội, quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường, trò chuyện về công việc của bộ đội, kể chuyện đọc thơ về chú bộ đội. - TCVD:Thi ai nhanh nhất, tiếp tế lương thực thực phẩm cho bộ đội biên giới,, Chạy tiếp cờ, Chó sói sáu tính, Nu na nu nống. - Chơi tự chọn. - Giao lưu thể thao, TCVD : 		<ul style="list-style-type: none"> - QS: cây thông noel; khung cảnh của trường trong ngày lễ Noel,công việc của chú bảo vệ, quan sát công việc của cô bán hàng tạp hóa, trò chuyện về nhà thờ, quan sát vườn trường, quan sát thời tiết . - TCVD: Nhảy ra nhảy vào, Cáo và thỏ, Lộn cầu vòng, Kéo co, Bịt mắt bắt dê, thả đĩa ba ba, cặp cua bỏ giỏ. - Chơi tự chọn. - Giao lưu thể thao, TCVD : “ Cướp cờ”với lớp MG Lớn 	

	Ném bóng vào rổ” với lớp MG Lớn A3.		“ Đi trên dây” với lớp MG Lớn A1.	A3.
Hoạt động góc	<p>* Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm: Tưới cây nhất lá vàng, lau lá cây (T1); Đóng vai : phòng khám bệnh(T2); Làm quà tặng chú bộ đội (T3); Trang trí cây thông Noel(T4)</p> <p>- Góc chơi đóng vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, Cửa hiệu cắt tóc . <i>Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác(MT 74)</i></p> <p>- Góc học tập: Lập bảng tạo nhóm sở thích của các bạn: sưu tầm làm Anbum về trường, lớp, cô và các bạn....</p> <p>+ <i>Góc thư viện:</i> Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về các nghề trong xã hội. Làm sách về đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm của các nghề trong xã hội</p> <p>+ <i>Góc toán:</i> Làm bài tập nhận biết nhóm có 9 đối tượng . Nhận biết tập tô số 9.</p> <p>+ <i>Khám phá:</i> Biết chăm sóc cây cối trong góc thiên nhiên. Phân nhóm các đồ dùng dụng cụ theo nghề, phân biệt các khối: Cầu , trụ, vuông, chữ nhật.</p> <p>+ <i>Góc chữ cái:</i> Cắt dán tô màu các chữ b, d, đ, l, m, n. Dạy trẻ biết viết tên của bản thân mình</p> <p>+ Góc xây dựng: Xây nông trại của bé, xây trung tâm mua sắm, doanh trại quân đội, bệnh viện.</p> <p>- Góc nghệ thuật:</p> <p>+ Tạo hình: Nặn , vẽ , xé dán về các nghề trong xã hội, về dụng cụ lao động và sản phẩm của các nghề trong xã hội: Bộ đội, nông dân, bác sĩ, thợ may, bán hàng....</p> <p>+ Âm nhạc: Hát, múa, vận động theo tiết tấu các bài hát về nghề nghiệp</p> <p>- Góc thực hành cuộc sống: + Rèn trẻ đi lên xuống cầu thang. <i>Trẻ biết chờ đến lượt.(MT 74)</i></p> <p>+ Rèn trẻ biết lau mặt, rửa tay bê bàn ghế....</p> <p>- Góc vận động: Chơi bật ô, bô ling, tung bóng, ném bóng...cấp cua bỏ giỏ, đi theo đường ngoằn ngoèo....</p>			
HD ăn, ngủ, vệ sinh	<p>-Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh thịt có thể luộc, rán, khô, gạo nấu cơm, cháo....(MT 9)</p> <p>- Biết ích lợi của việc ăn uống đầy đủ và hợp lí đối với sức khỏe của con người: cần ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt và có sức khỏe tốt để làm việc.</p> <p>- Biết làm tốt một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày.</p> <p>- Nhận biết và tránh một số nơi lao động, một số dụng cụ lao động có thể gây nguy hiểm.</p> <p>- Khi trẻ ăn cơm rèn trẻ che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.</p> <p>- Trẻ biết lợi ích của việc ăn ngủ, tập thể dục hợp lí đối với sức khỏe .</p>			
Vận động sau ngủ dậy bài “ <i>Cháu yêu cô chú công nhân</i> ”				
	- Vận động nhẹ, ăn quà	- Vận động nhẹ, ăn quà	- Vận động nhẹ, ăn quà chiều	- Vận động nhẹ, ăn quà

Hoạt động chiều	chiều - Hoàn thành bài tạo hình - LQ: Thơ "Bát cơm ngày mùa" - Giáo dục lễ giáo chào hỏi. - Dạy trẻ KNS: " Những con vật cần tránh" -Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn, chơi xếp hình. - Liên hoan văn nghệ -Nêu gương bé ngoan. - Hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ chơi và dọn vệ sinh các góc chơi cuối tuần.	chiều - Bé làm quen và tập tô chữ cái i, t, c. - Dạy trẻ KNS: " Tiết kiệm điện nước". (MT 79) - Cho trẻ chơi góc "Bác sĩ" -Làm sách về thợ may - Cho trẻ chơi góc nghệ thuật. - Dạy KNS biết "lau chùi đồ dùng đồ chơi". Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan - Hướng dẫn vệ sinh các góc chơi	- Chơi theo ý thích ở các góc. - Rèn trẻ đọc bài thơ: "Chú bộ đội hành quân trong mưa" - Ôn bài hát về chú bộ đội: Chú bộ đội, Cháu thương chú bộ đội, Cháu yêu màu áo xanh. - Làm vở bài tập Toán - Dạy trẻ KNS: " Bé nói không khi nào". - Nêu gương bé ngoan - Biểu diễn văn nghệ - Hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ chơi và dọn vệ sinh các góc chơi cuối tuần.	chiều - Dạy trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng. - Làm quen đồng dao: "Dềnh dềnh dàng dàng". - Làm bài tập TC với chữ cái e,ê,i,t,c. - Dạy trẻ KNS: " Chuẩn bị đồ dùng khi đi tham quan".(MT68) - Hướng dẫn trẻ lau dọn vệ sinh, sắp xếp các góc chơi. - Chơi theo góc chơi. - Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
Chủ đề Sự kiện	Chú cảnh sát giao thông	Nghề dịch vụ	Ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22/12	Bé vui Noel.

Phê duyệt của TTCM



Lưu Thùy Dương

Người xây dựng



Lê Thị Ngân

Phê duyệt của HPCM

